

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ AN THẠNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX  
V/v tuyên truyền các hoạt động  
kỷ niệm 77 năm Ngày Thương  
bình – Liệt sĩ

An Thạnh, ngày tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Đài truyền thanh xã;
- Các ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn.

Thực hiện Công văn số 181/VHTT-TTTT, ngày 10/7/2024 của Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Hoài Ân về việc tuyên truyền, cổ động trực quan về các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 08/7/2024 của UBND xã An Thạnh về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

UBND xã yêu cầu: Các ngành chức năng theo nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền, cổ động trực quan về các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), thời gian tuyên truyền: từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 27/7/2024. (Kèm theo Phụ lục hướng dẫn)

Đề nghị các ngành chức năng quan tâm triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Thuận**

Phụ lục tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  
( Kèm theo Công văn số /UBND-VX ngày tháng 7 năm 2024 của UBND xã  
Ấn Thạnh)

**HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM  
77 NĂM NGÀY “ THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ ”  
( 27/7/1947 - 27/7/2024)**

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc, thống nhất tự do cho Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chế độ chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng. Sau 77 năm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng đã được nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Kết quả thực hiện cho thấy việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt được kết quả tích cực. Đến nay, Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định trong những năm tới, tiếp tục. *Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.*

Cùng với nhân dân cả nước, trong những năm qua với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, công tác tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công với cách mạng của xã Ấn Thạnh đạt được nhiều thành tích, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ấn Thạnh luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh. Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách

của Đảng, Nhà nước, với ý thức trách nhiệm, tình cảm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, người có công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: chăm sóc người có công, tổ chức đi thăm, tặng quà đối tượng người có công vào các dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tết Nguyên đán; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; quan tâm xây dựng, tôn tạo chính trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành hoạt động thường xuyên, tạo nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội như lời Bác Hồ đã từng dạy “ *Thương binh tàn nhưng không phế* “.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ năm 2024, UBND xã Ân Thạnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn triển khai hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong những ngày này các tổ chức, cá nhân và đoàn thể đã và đang tổ chức các hoạt động chăm lo, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng. Qua đó tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Tổ chức và nhân rộng các hoạt động chăm sóc, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, coi đây là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cùng nhân dân xã Ân Thạnh đã và đang chăm lo, nâng cao đời sống các gia đình chính sách, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã luôn phát huy truyền thống với đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, quân và dân Ân Thạnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu đãi đối với người có công của Đảng, Nhà nước; tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" để tri ân những người có công với đất nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7-2024. Gắn với đó là các hoạt động tổ chức thăm hỏi tặng quà, động viên tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương bệnh binh. Hàng năm vào ngày 26/7, UBND xã tổ chức Lễ kỷ niệm tại nhà văn hóa xã và tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Thạnh. Thể hiện lòng tự hào về truyền thống anh hùng, cách mạng của dân tộc Việt Nam; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ xã nhà ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng, bồi đắp nét đẹp

truyền thông trong đời sống xã hội, trong lối sống và ứng xử của thế hệ trẻ ngày nay.

**NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  
KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ  
TRÊN PHƯỚC, BẮNG RÔN**

1. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ!
  2. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)!
  3. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!
  4. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”!
  5. Toàn dân chăm sóc Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng!
  6. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng!
  7. Làm tốt công tác Thương binh – Liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân!
-